

บาสเมืองหลวง ชิวชัยกีฬาชาย.

“มหาสารคามเกมส์” เปิดศึกประเภททีมแล้ว โดยศึกยัดห่วง แชมป์เก่า ทั้งหมด “กทม.” และสาว “นครปฐม” ไร้ฉายาประเดิมชัยได้ทั้งคู่ “บ๊ิกหนุ่ม” กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กทท. หวานใส “จ.มหาสารคาม” เตรียมงานได้ดีเยี่ยม

อ่านต่อหน้า 24

บาส

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” ที่ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ซึ่งยังไม่มีการชิงเหรียญทอง แต่มีหลายชนิดกีฬาในประเภททีมเริ่มชิงชัยกันแล้ว โดยไฮไลต์ในศึกบาสเกตบอล รอบแรก ทีมชาย สาย เอ หนุ่มเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดีกรีแชมป์เก่า ประเดิมศึก “มหาสารคามเกมส์” ได้สวยหรู หลังเล่นได้แน่นอนกว่า เอาชนะ นครปฐม 59-29 ด้านทีมหญิง สาย ก “แชมป์เก่า” นครปฐม นักยัดห่วงสาวจากเมืองส้มโอก็ไม่น้อยหน้า อาศัยทีมเวิร์กที่ดีกว่า ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะ อ่างทอง 64-58 คะแนน ส่วนคู่อื่น ทีมหญิง สาย ก เชียงใหม่ ชนะ ละโว้ 71-26, สาย จ นนทบุรี ชนะ อุดรธานี 65-49

“น้องปาล” ปาลปรินทร์ เอี่ยมอุดมะ สาววัย 18 ปี กัปตันทีมบาสเกตบอลหญิงนครปฐม ซึ่งเป็นแชมป์เก่า เปิดเผยว่า ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนมา 3 ครั้ง และสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ที่ เพชรบูรณ์, อุดรธานี, ภูเก็ต รวมทั้งครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะพยายามคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้เป็นสมัยที่ 4 และจะเป็นหนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสลงเล่นในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย เนื่องจาก

ภายในทีมตอนนี้เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ ที่กำลังถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นหากพาทีมเข้ารอบตัดเชือกได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งต้องยกให้ อ.สมถวิล รัตโนภาส โค้ชจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่คอยฝึกสอนและทำให้พัฒนาฝีมือจนคว้าแชมป์มาหลายรายการ รวมทั้งทำให้ก้าวไปติดทีมนักเรียนอาเซียน และคว้าเหรียญทองมาได้ เมื่อปีที่แล้ว ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ด้านฟุตบอลหญิง รอบแรก กรุงเทพฯ ชนะ นครปฐม 10-7 สงขลา ชนะ มหาสารคาม 6-4 ฟุตบอลชาย รอบแรก กรุงเทพฯ ชนะ บัตตานี 13-1 นครปฐม ชนะ ลพบุรี 5-4 /ฟุตบอลหญิง รอบแรก ขอนแก่น ชนะ พัทลุง 11-0/ วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก สุโขทัย ชนะ พังงา 3-1 เซต, สระบุรี ชนะ นครราชสีมา 3-2 เซต, นครสวรรค์ ชนะ กรุงเทพฯ 3-1 เซต, ด้านทีมหญิง รอบแรก ลพบุรี ชนะ กำแพงเพชร 3-0 เซต ขอนแก่น ชนะ สุราษฎร์ธานี 3-1 เซต

วันเดียวกัน ที่โรงแรมดักสิลา จ.มหาสารคาม “บ๊ิกหนุ่ม” นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับ นายพนวัชร สิงห์ศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน โดยนายกนกพันธุ์ กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ ไม่น่าเป็นห่วง เพราะมหาสารคามได้เตรียมงานอย่างดี ตอนแรกเป็นห่วงเรื่องที่พักนักกีฬาว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่ทางจังหวัดได้จัดให้พักที่ ม.มหาสารคาม และมรภ.มหาสารคาม ซึ่งรองรับได้หมด ส่วนที่น่าเสียดายคือ สนามกีฬาที่สร้างขึ้นใหม่ แต่เสร็จไม่ทัน เพราะปัญหาเรื่องงบประมาณ

นายพนวัชร กล่าวว่า แม้ว่า มหาสารคามเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีความตั้งใจและรวมใจทุกฝ่ายทั้งรัฐและเอกชนอย่างดีที่สุด ซึ่งได้เตรียมพร้อมตั้งแต่รับธงเจ้าภาพต่อจากเจ้าภาพหนก่อน ในส่วนของนักกีฬาเจ้าภาพนั้น ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา จากทั้งหมด 36 ชนิดกีฬา โดยหวังเกือบทุกกีฬา และสมาคมกีฬา จ.มหาสารคาม ได้เตรียมอัดฉีดไว้แล้วคือ เหรียญทอง 1 หมื่นบาท เหรียญเงิน 5 พันบาท และเหรียญทองแดง 3 พันบาท ขณะที่ ดนก็จะร่วมกับทุกๆ ฝ่ายเพื่อเพิ่มเงินอัดฉีดให้อีก แต่ขอปิดเรื่องตัวเลขไว้ก่อน